



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 13 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,015 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,948,869 ราย เสียชีวิต 106 ราย เสียชีวิตสะสม 26,395 ราย รักษาหายเพิ่ม 27,626 ราย รักษาหายสะสม 3,689,792 ราย ยังรักษาอยู่ 232,682 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 500,802,314 (+997,761) ราย เสียชีวิต 6,208,787 (+2,790) ราย รักษาหาย 450,809,664 (+1,231,019) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO จับตาโอไมครอน BA.4-BA.5 แม้ยังพบคนติดเชื้อไม่กี่สิบราย ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนลูกผสม XE รายแรกของประเทศ ไต้หวัน สิ้นเดือนนี้มีแนวโน้มยอดติดเชื้อรายวันสูงกว่าพันราย/วัน เมียนมาร์ สธ.ออกข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ กัมพูชา นายกฯ ระบุความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ-สังคมของกัมพูชากลับเป็นปกติ สหรัฐฯ อาย.อนุมัติการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สอง</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. คาดการณ์สถานการณ์โควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, 77kaoded, ช่อง 7, 9, js100, mcot, springnews, sondhitalk, thaipbs, infoquest, NBT, TNN, thebangkokinsight, thailandplus, workpointtoday)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อเนื่อง ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 เกือบทั้งหมด 97% เป็นกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีโรคประจำตัวเรื้อรัง การคาดการณ์สถานการณ์โควิดตามเส้นกราฟ 3 สี ได้แก่ สีเขียว ระดับดีที่สุด สีเหลือง สถานการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น และสีแดง ระดับเลวร้ายที่สุด ภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้พบว่าอยู่ระดับใกล้เส้นสีเหลือง โดยความร่วมมือของประชาชนยังอยู่ระดับที่ดี หากสงกรานต์มีการหย่อนยานมาตรการอาจมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นมาอยู่ในระดับสีเหลือง ช่วงสงกรานต์จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญในการรับมือการระบาด ทั้งนี้ สธ.กระจายวัคซีน PF, AZ ไปยังรพ.สต.เพื่อให้ใกล้บ้านที่สุด โดยวัคซีน PF 3 ล้านโดส เป็นรุ่นฝาสีเทา เหมาะกับการนำไปฉีดที่รพ.สต. เนื่องจากไม่ต้องผสมน้ำเกลือก่อนฉีด และสามารถเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานขึ้นจาก 4 สัปดาห์ เป็น 8-10 สัปดาห์ ซึ่งการฉีดเข็มกระตุ้นเพิ่มขึ้น จะช่วยลดการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้มากขึ้น และแนะนำให้ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มแล้ว เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น แบบเต็มโดส/ครึ่งโดส ทั้งนี้ สธ.-ศธ. ร่วมจัดระบบการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา เพื่อเตรียมการสำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค.65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, ช่อง 7, 9, Thaipbs, changmainews, thebangkokinsight, mcot, INN, TNN, NBT)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยโพล ความรู้สึกกังวลของประชาชนต่อโควิดสายพันธุ์ใหม่ พบว่าประชาชน 3 ใน 4 หรือคิดเป็น 75% มีความกังวลเพราะเชื้อไวรัสครั้งนี้ติดได้ง่าย แนะนำเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง รับประทานเข็มกระตุ้น/เข็ม 3 ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 98-99% คาดการณ์ช่วงสงกรานต์ประชาชนเดินทางจำนวนมาก มีทั้งกิจกรรมเสี่ยง บุคคลเสี่ยง สถานที่เสี่ยง จะทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ว่าจะสูง 5 หมื่นถึง 1 แสนคน หากป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ก็จะสามารถควบคุมป้องกันการติดเชื้อได้ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, thebangkokinsight)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปส닥อับเขตสถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกติดเชื้อ 500 ล้านคนแล้ว ไทยมีการเสียชีวิตสูงกว่าเดิมมาก แสดงถึงการบริหารนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุมป้องกันโรคและ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การจัดระบบบริการดูแลรักษา ซึ่บทเรียนสภกรานต์ไทยหากป้องกันไม่ดี ปลาย พ.ค. อาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่าช่วงปลาย เม.ย. 2 เท่า การใส่หน้ากากสำคัญที่สุด เพราะเป็นปราการด่านสุดท้าย โควิดติดไม่ใช่แค่หายหรือเสียชีวิต แต่ส่งผลให้เกิดปัญหา Long COVID ตามมาในระยะยาว</p> <p>2. แนะนำเชื่อถือดีกว่าฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยนิวส์</p> <p>- นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์แนะนำคนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงพิเศษที่มีภูมิคุ้มกันต่ำปล่อยให้ติดเชื้อโอมิครอนดีกว่าการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และเข็ม 4 เพราะการติดเชื้อธรรมชาติให้ประโยชน์ในการป้องกันการเป็นโรครุนแรงดีกว่าฉีดวัคซีน ขณะที่ในแง่ของความเสี่ยงการฉีดวัคซีนเข็ม 4 และการปล่อยให้ติดเชื้อโอมิครอนต่างก็มีความเสี่ยงต่ำพอๆ กัน</p>	
<p>มาตรการของ สธ. ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, thebangkokinsight, workpointtoday)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ย้ำสงกรานต์ปลอดโควิด 19 ด้วยมาตรการ COVID FREE Setting เชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เน้นหลัก 3 ป. ประเมิน-ปรับ-ปฏิบัติ ของสธ. พร้อมย้ำถึงมาตรการ DMHTA และ 2U ทุกกลุ่มอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มปกติและเข็มกระตุ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, workpointtoday, thebangkokinsight)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.เห็นชอบผลการพิจารณาของคกก.กลั่นกรองการใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.เพิ่มเติม พ.ศ.2564 อนุมัติโครงการศึกษาความปลอดภัย ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพของแคนดิเดตซัปปูนิต วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะ 2a โดย บ.ไบยาไฟโตฟาร์ม จก. ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรอบวงเงิน 211 ล้านบาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, mcot, thailandplus</p> <p>- ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วย ผอ.อภ. เผย อภ.สนับสนุนชุดเวชภัณฑ์หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล สำหรับป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ บ.ขนส่ง จก. บ.ท่าอากาศยานไทย จก. (มหาชน) และกองบังคับการตำรวจทางหลวง หน่วยงานละ 4,200 ชุด รวมมูลค่า 9 แสนบาท เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้ใช้ป้องกันตนเองในช่วงสงกรานต์ นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมแจกชุดป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และ บ.ขนส่ง จก. ที่สถานีขนส่งหมอชิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ</p> <p>- สปสช. สภาเภสัชกรรม ลงพื้นที่ “ร้าน เค เจ ฟาร์มาซี” ติดตามบริการเจอ แจก จบ ที่ร้านยา ดูแล ผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว เน้นมาตรฐานบริการตามแนวทาง สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ว่าได้รับคำปรึกษาจากผู้ป่วยโควิดในผู้สูงอายุมากขึ้น เตือนผู้สูงอายุเสี่ยงช่วงรดน้ำดำหัวขอพรในเทศกาลสงกรานต์ แนะนำหรือลดจำนวนคนร่วมกิจกรรม</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง, 77kaoded, TNN, Thaibps, sondhitalk, hfocus</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ทหารีร่วมกับตัวแทนสมาคม อบจ. ตัวแทนนายก อบจ.49 จว. และตัวแทน รพ.สต.ถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต.ให้แก่ อบจ.ว่า สธ. ไม่เคยมีปัญหาเรื่องถ่ายโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตาม กม.กระจายอำนาจ หากไม่ทำจะเข้าข่าย ม.157 สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้หากถ่ายโอนแล้วจะกลับมาไม่ได้อีก ส่วนขั้นตอนดำเนินการ รองปลัด สธ. เตรียมพร้อมจัดการงบประมาณ ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยโรคไม่ติดต่อและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, nationtv</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยโรคไม่ติดต่อและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กรุงอัครา สาธารณรัฐกานา ซึ่งชมรัฐบาลนากา รัฐบาลนอร์เวย์ และ WHO ที่ริเริ่มจัดเวทีเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อ เน้นย้ำแผนการเตรียมความพร้อมด้านภัยฉุกเฉินทางสาธารณสุข พร้อมแลกเปลี่ยนความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p>	-
<p>ชื่นชมเลขาธิการ ออย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์คุณแทนกอสชิป</p> <p>- ชื่นชม นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. ที่ให้ ออย.ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ระบบร้านขายยา เภสัชกรรมทางไกล และปัญหาการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง</p>	-
<p>หลัก ย อ ด ดูแลสุขภาพใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 19 เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และหาโอกาสใช้เวลาในครอบครัวร่วมกับผู้สูงอายุให้ดีที่สุด แนะนำการดูแลผู้สูงอายุด้วยหลักการง่าย ๆ คือ ย อ ด ประกอบด้วย ย ให้การยกย่อง อ เอาใจใส่อารมณและความรู้สึก และ ด ดูแลสุขภาพกายและใจ</p>	-
<p>แนะนำบัตรอาหารกระป๋อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus, ChiangmaiNews, thebangkokinsight</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนที่นิยมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยอาหารกระป๋อง ควรซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เลือกกระป๋องสะอาดสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่เป็นสนิม สังเกตเลขสารบบอาหาร/ตัวเลขหลังเครื่องหมายอย. ว-ด-ป ที่ผลิต และวันหมดอายุ และควรนำอาหารกระป๋องประเภทเนื้อสัตว์มาอุ่นให้ร้อนก่อนบริโภคทุกครั้ง</p>	-
<p>โรคฮีทสโตรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 10-16 เม.ย.65 คาดว่าช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคฮีทสโตรก หรือโรคลมแดดเพิ่มขึ้น แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง โดยการสวมใส่เสื้อผ้าระบายความร้อนได้ดี อยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆ สวมแว่นกันแดด กางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง ดื่มน้ำมากกว่าปกติเพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกาย หากพบผู้ป่วยโรคฮีทสโตรกให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้ดื่มน้ำเย็นและเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น ให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเท หากมีอาการรุนแรง/หมดสติให้รีบนำส่ง รพ.ทันที</p>	-
<p>โรคลมชัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคลมชักเป็นโรคทางสมองที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิด/เกิดขึ้นภายหลัง มีผลให้ส่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติ แล้วแสดงออกเป็นอาการชัก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากสร้างผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ ไม่กัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด หากผู้ป่วยชักนาน 5 นาทีขึ้นไป หรือได้รับบาดเจ็บขณะชัก ควรรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรสายด่วนฉุกเฉิน 1669</p>	-
<p>เตือนการใช้ยา Clonazepam</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, newtv, thailandplus, ch7, thaipbs</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สยบช. เตือนการใช้ยา Clonazepam (โคลนาซีแพม) ยาในกลุ่ม benzodiazepines วัตถุประสงค์เพื่อจิตประสาทประเภท 4 ในทางการแพทย์ใช้เป็นยากันชักสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก ช่วยคลายกังวลสำหรับผู้ป่วยโรคตื่นตระหนก และช่วยรักษาอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหว ซึ่งมีผลข้างเคียงง่วงซึม มึนศีรษะ สับสน ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว กล้ามเนื้ออ่อนแรง หูแว่ว เห็นภาพหลอน มีปัญหาการเคลื่อนไหว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
และทรงตัว อารมณ์ไม่คงที่ ทั้งนี้ขอเตือนกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำยาดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด หวังผลให้เกิดการมีเนมา/หมดสติ ลักลอบจำหน่าย จะมีโทษทางกฎหมาย ควรใช้ยาภายใต้การดูแลจากแพทย์เท่านั้น	
<p>แนะนำ 3 สมุนไพรช่วงเดินทางไกลสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, mcot, thailandplus, newtv)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย ช่วงเดินทางไกลในเทศกาลสงกรานต์ แนะนำประชาชนพกสมุนไพรติดตัว ติดรถ แก้วเมารถ เมาเรือ ได้แก่ 1) ยาชิง แก้อาการเมารถ เมาเรือ 2) กะเพรา แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 3) ยาฟ้าทะลายโจร แก้ไข้ ไอ เจ็บคอ</p>	-
<p>ตรวจของบุหรี่ปแบบใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot, thailandplus, pptv</p> <p>- นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ลงพื้นที่บังคับใช้ กม. ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกบุหรี่ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ปซิการ์แรต พ.ศ. 2564 (ฉบับใหม่) ซึ่งกำหนดให้ใช้ตั้งแต่ 11 เม.ย.65 เป็นต้นไป ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม กม.เป็นอย่างดี</p>	-
<p>การควบคุมบุหรี่ปไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายมาริช ภิรมย์วัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ปไฟฟ้า ลาชาตควันยาสูบ และแอดมินเพจ บุหรี่ปไฟฟ้าคืออะไร เปิดเผยถึงผลการศึกษาระเบียบเทียบข้อมบั้งคับและแรงจูงใจของบุหรี่ปไฟฟ้าใน 97 ประเทศ ว่าการใช้บุหรี่ปไฟฟ้ากำลังได้รับการยอมรับมากขึ้น อาทิ แคนาดา อิตาลี เยอรมนี ญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ เลือกที่ควบคุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ห้ามการเติมส่วนประกอบที่จูงใจเด็ก หรือควบคุมแบบสินค้าบริโภคทั่วไป แต่ประเทศไทยกลับเลือกที่จะแบนบุหรี่ปไฟฟ้า ซึ่งมีเพียง 30 ประเทศที่เลือกใช้วิธีการนี้ เช่น อินเดีย บรูไน สเปนลาว เกาหลีเหนือ และศรีลังกา สะท้อนให้เห็นว่านโยบายการแบนบุหรี่ปไฟฟ้าของไทยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่ตอบโจทย์คนสูบบุหรี่ปที่ต่างก็ต้องการใช้บุหรี่ปไฟฟ้าทดแทนการสูบบุหรี่ปแบบเผาไหม้ซึ่งเป็นอันตรายมากกว่า ทั้งนี้ได้ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและก.ดิจิทัลฯ ช่วยตรวจสอบการแบนบุหรี่ปอย่างไม่เป็นธรรม และจะติดตามความคืบหน้า เพื่อปลดล๊อคบุหรี่ปไฟฟ้า ซึ่งจะแก้ไขปัญหาธุรกิจใต้ดินที่ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ อย่างมหาศาล และไม่สามารถตรวจสอบอายุ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้จริง</p>	-
<p>ช็อคโกแลต Kinder Surprise ไม่มีการนำเข้าไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, mcot, thailandplus</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จากข่าวสำนักงานมาตรฐานอาหารของอังกฤษประกาศเตือนผู้บริโภครณีนผู้ผลิตเรียกคืนผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตเพอโรโรที่ผลิตจากเบลเยียมรุ่น Kinder Surprise ขนาด 20 กรัม และ 20 กรัม x3 เนื่องจากปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลา ออย.ตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยหลายรุ่น แต่ไม่มีรุ่นที่บริษัทเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ออย.มีการเฝ้าระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภครอดเข้าประเทศได้</p>	-
<p>ป้องกันฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ 1 วิวาห์ดี</p> <p>- ดร.สบสวนกลาง MOU ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต เพิ่มศักยภาพทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย Hope Task Force ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ผลการทำงานระยะแรก ต.ค.63-ก.พ.65 พบว่ากระบวนการดังกล่าวได้ช่วยเหลือชีวิตคนที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย รวม 308 ราย ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีกลุ่มผู้มีประวัติเจ็บป่วยทางสุขภาพจิต 66 ราย ระยะเวลาไปจะขยายความช่วยเหลือไปยังภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต</p>	-
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ในหลาย จว. อาทิ กทม. ปทุมธานี เชียงใหม่ น่าน อุดรดิตถ์ สุโขทัย สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เป็นต้น แนะนำประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ</p>	
<p>อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภาคีเครือข่าย รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ที่ 11 เม.ย.65 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พบเกิดอุบัติเหตุ 237 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 26 ราย ผู้บาดเจ็บ 238 คน สาเหตุเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 32.91 ต้มแล้วขับ ร้อยละ 21.94 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถ จยย. ร้อยละ 83.90 ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 11.01-12.00 น. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 23.86 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 12 ครั้ง เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สุพรรณบุรี 3 ราย</p>	-
<p>แก้ปัญหาทะเลาะวิวาทในรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ ปรึกษากฎบัตร ผอ.รพ.ปากช่องนานา พร้อมด้วย ผกก.สภ.ปากช่อง และคณะแพทย์ เข้าตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณป้องกันเหตุและการทะเลาะวิวาทในห้องฉุกเฉิน รพ.หลายแห่งในพื้นที่หลายจังหวัด พร้อมทั้งจุดบริการความเรียบร้อย จนท.ตร.สายตรวจ เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงดังไปยังศูนย์วิทยุตร.สภ.ปากช่องทันที จนท.จะมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าระงับเหตุ</p>	-